



Bản tin

HƯƠNG SƠN

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN



*** KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
(30/4/1975-30/4/2017)**

*** KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886-1/5/2017)**



Bản tin

HƯƠNG SƠN

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN



* KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)

* KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5)

TU ĐỆM PHẠC SƠN 4 HOẶC CHÍ BÒ HANG THẮNG



HƯƠNG SƠN

Số 130 (3/2017)

Bản tin của
**BAN CHẤP HÀNH
ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN**

Điện thoại:
(02393) 878749 - 516920

Email: bantuyengiaohs@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản
kiểm

Trưởng Ban biên tập
NGUYỄN DUY TRINH

Phó Ban biên tập
ĐẶNG ĐÌNH HIỂN

Biên tập và trình bày
**CÙ BÍCH THUẬN
NGUYỄN ANH TUẤN
PHAN HOÀI THƯƠNG
TRẦN ANH TUẤN**

In 1.100 bản
tại Công ty CP In Hà Tĩnh. Giấy
phép xuất bản số 12/GPBT-STT&TT
do Sở Thông tin và Truyền thông
Hà Tĩnh cấp ngày 07/3/2014

Trong số này

✦ **CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG**

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

✦ Chi thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

✦ Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

NÔNG THÔN MỚI

✦ Sôi nổi phong trào GTNT và cải tạo vườn ở Hương Sơn

MÔ HÌNH - ĐIỂN HÌNH

✦ Bí thư chi bộ tâm huyết với phong trào thi đua ở địa phương

✦ Người chi hội trưởng hết lòng vì công tác hội và hội viên

✦ Về thăm mẹ

TRANG THƠ

✦ Ký ức Tháng Tư

✦ Hương Sơn

ĐIỂM TIN

✦ Tin thế giới, trong nước, trong tỉnh

✦ Tin trong huyện

KHOA HỌC - KỸ THUẬT

✦ Hướng dẫn xử lý bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân

✦ Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ảnh bìa 1: CCB Lê Phi Long - thương binh hạng 1/4, xã Sơn Trà kể chuyện về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cho các cháu thiếu nhi.

Ảnh: **Đậu Bình**



Lễ ra quân
huấn luyện
năm 2017



Phá dỡ tường rào
mở rộng đường
giao thông nông thôn
ở xã Sơn Diệm



Xã Sơn Mỹ
cải tạo vườn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHẢN ẢNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3



Lễ ký kết văn bản
hợp tác giữa hai huyện
Hương Sơn - Khâm Cột (Lào)

Kiểm tra
nông thôn mới
tại Sơn Tân



Các đồng chí Thường trực
Huyện ủy tặng hoa chúc mừng
Trung tâm BDCT huyện nhân
kỷ niệm 20 năm thành lập
(1997-2017)

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau, ngày càng thêm.

Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

- **Nhân** là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền.

Những người đã không ham, không e, không sợ gì thì việc gì là việc phải họ đều làm được.

- **Nghĩa** là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao cho việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn.

- **Trí** vì không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc. Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian.

- **Dũng** là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý, không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.

- **Liêm** là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tặng bổng mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá.

Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.

Đó là *đạo đức cách mạng*. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người.

Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?

Hồ Chí Minh: Toàn tập, t5, trang 251-252.

CHỈ THỊ**CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**

về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
(Số 21-CT/HU, ngày 22/3/2017)

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các tổ chức đảng triển khai tương đối nghiêm túc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm và chỉ đạo thực hiện có kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát về việc chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu; thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên, cơ bản thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là các đơn tố cáo cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy quản lý. Đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn kịp thời, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Song bên cạnh, công tác kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế. Một số cấp ủy chưa quan tâm đối với công tác kiểm tra, giám sát. Chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực; nhiều khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện và khắc phục. Chất lượng và hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Một số tổ chức đảng chưa phát hiện kịp thời và giải quyết dứt điểm các vụ việc, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, trông chờ vào quyết định của cấp trên. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chấp hành kỷ luật chưa nghiêm, sức chiến đấu còn hạn chế. Một số ủy ban kiểm tra đảng ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên còn hình thức, giám sát chuyên đề còn ít. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm hiệu quả chưa cao; trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

nhệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng còn hạn chế. Việc theo dõi, đôn đốc và bảo đảm thực thi kết luận kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo chưa quyết liệt, kịp thời.

Những hạn chế trên, bên cạnh nguyên nhân khách quan thì chủ yếu là nguyên nhân chủ quan: Một số tổ chức đảng, cấp ủy và người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Bộ máy, năng lực cán bộ ủy ban kiểm tra nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Cấp ủy các cấp tăng cường công tác quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các quy định, quy chế, quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đặc biệt Quy định số 30- QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương, Hướng dẫn số 01- HD/UBKTTW, ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kết luận số 28-KL/TU, ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trước hết là đối với người đứng đầu về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tạo được sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động đối với công tác này.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và triển khai nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp mình; nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh, nhằm phát hiện nhân tố tích cực để nhân rộng, hạn chế các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính; công tác cán bộ; việc kê khai tài sản, thu nhập; kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về năng lực lãnh đạo, quản lý, về phẩm chất đạo đức, lối sống, về phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ; tập trung giám sát chi ủy viên, đảng viên là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt trong chi bộ cả nơi công tác và nơi cư trú.

Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các tổ chức trong hệ thống chính trị ban hành các văn bản trái với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Định kỳ cấp ủy làm việc với ủy ban kiểm tra để nghe và chỉ đạo hoạt động công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chế độ giao ban, thông tin, báo cáo. Hàng năm, cuối nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo tổng kết việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ở cấp mình.

3. Chủ động nắm bắt và dự báo kịp thời, chính xác tình hình; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành nhằm phát hiện kịp thời để kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có dấu hiệu vi phạm, có vấn đề phức tạp, bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo cơ sở giải quyết đơn thư, xử lý dứt điểm các vụ việc nảy sinh theo thẩm quyền để tránh tình trạng đơn thư vượt cấp.

4. Thực hiện nghiêm quy trình, quy định, nguyên tắc, thủ tục kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát phải dựa vào tổ chức đảng nơi quản lý tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát. Quá trình kiểm tra, giám sát phải vận dụng đúng đắn mối quan hệ giữa tự giác và bắt buộc; giữa tự phê bình và phê bình; khơi dậy được ý thức tự giác của đối tượng được kiểm tra, giám sát, đồng thời tranh thủ tinh thần xây dựng Đảng của quần chúng nhân dân.

Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải thực hiện đúng phương hướng, phương châm, quy trình, quy định, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định. Chỉ đạo xử lý đồng bộ, kịp thời kỷ luật Đảng

với kỷ luật hành chính. Trong xử lý kỷ luật, phải kết hợp xem xét kết quả tự phê bình và phê bình với kết quả thẩm tra, xác minh của tổ chức Đảng để đảm bảo kết luận dân chủ, khách quan, trung thực, đầy đủ và chính xác.

5. Tăng cường sự phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng với giám sát của nhà nước và giám sát của nhân dân.

Chủ động, tích cực phối hợp với các ban đảng, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường phối hợp với các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước có liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra và tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng.

Củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hoá.

Cấp ủy các cấp quan tâm đầu tư, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc bảo đảm cho hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với cải cách thủ tục hành chính trong quy trình xử lý công việc, rút ngắn thời gian tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát nhưng vẫn đảm bảo quy trình, quy định, chất lượng và hiệu quả.

7. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở đơn vị được phân công phụ trách.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phối hợp Văn phòng Huyện ủy và các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến tận đảng viên./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Lập

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

✧ Thương tá THÁI CÔNG ANH

UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện



Lãnh đạo huyện tham quan mô hình học cụ phục vụ huấn luyện năm 2017

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) cũng có sự phát triển. Vì vậy đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vừa đòi hỏi khách quan, vừa là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương huyện Hương Sơn nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện, những năm qua Đảng ủy quân sự huyện xác định huấn luyện là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng chiến đấu của DQTV.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV ở cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy - Ban CHQS huyện (BCHQS) thường xuyên nghiên cứu đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế đạt kết quả cao nhất và chất lượng nhất. Xác định trước hết là đội ngũ cán bộ có vai trò

đặc biệt quan trọng nên hàng năm BCHQS huyện đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ DQTV đảm bảo 100% quân số từ Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng và Ban CHQS xã, thị trấn, BCHQS cơ quan. Tham mưu cho huyện cử cán bộ đi đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp ở các trường Quân sự tỉnh, Quân khu, Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho 100% cán bộ BCHQS xã, thị trấn.

Thường niên, ngay từ những tháng đầu năm tổ chức lễ ra quân huấn luyện cho lực lượng vũ trang toàn huyện phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “LLVT huyện Hương Sơn quyết tâm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông” thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, tạo được khí thế thi đua sôi nổi góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV. Kết quả kiểm tra DQTV được huấn luyện: 100% đạt yêu cầu, có 75% khá, giỏi. Lực lượng vũ trang huyện nhà luôn dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong toàn tỉnh. Năm 2015 được tặng cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, năm 2016 được tặng cờ của Bộ Quốc phòng. Thông qua huấn luyện cho thấy chất lượng chính trị và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV

ngày càng được nâng cao góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

Tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại đó là: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn khoán trắng cho cán bộ quân sự dẫn đến chất lượng huấn luyện còn thấp. Vai trò, trách nhiệm và trình độ nhận thức của một số cán bộ còn có mặt hạn chế; phương pháp huấn luyện chưa được đổi mới, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trên cơ sở các nội dung, biện pháp đã triển khai và kết quả thực tế đạt được trong những năm qua, Đảng ủy - BCHQS huyện đã rút ra được một số kinh nghiệm và đề ra giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV trong những năm tới cụ thể đó là:

Thứ nhất: Cần đặc biệt quan tâm coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, bởi đây là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng huấn luyện nói chung và huấn luyện lực lượng DQTV nói riêng. Thực tế những năm qua các xã, thị trấn đã coi trọng công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ, tuy nhiên đến nay tỷ lệ cán bộ DQTV đảm nhiệm được nhiệm vụ huấn luyện mới đạt 70%, nhất là đội ngũ cán bộ Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng chưa huấn luyện được các nội dung binh chủng: súng máy phòng không

12,7mm, Cối 82mm, Công binh, Trinh sát...

Thứ hai: Trong chương trình huấn luyện DQTV, cần sắp xếp bố trí thời gian hợp lý, nhằm tạo điều kiện tốt nhất ở từng địa phương, phát huy tính năng động sáng tạo, cập nhật nội dung mới và nghiên cứu chương trình huấn luyện phù hợp từng đối tượng, chức năng nhiệm vụ của DQTV. Quá trình huấn luyện phải kết hợp với các hoạt động của địa phương, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phòng chống bão lụt, cháy nổ, giảm nhẹ thiên tai.

Thứ 3: Coi trọng huấn luyện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với chức năng, nhiệm vụ của DQTV, sát với địa phương. Bởi thực tế cho thấy điểm yếu nhất của cán bộ và lực lượng DQTV là hành động thực tiễn và cách xử lý các tình huống cụ thể. Nguyên nhân là huấn luyện chưa gắn với thực tế, chưa sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, chưa thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

Thứ 4: Trong huấn luyện phải kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật, giữa lý thuyết và thực hành. Trong đó, lấy thực hành là chính, tăng cường huấn luyện theo tình huống dự kiến có thể xảy ra ở cơ sở để cán bộ chiến sĩ DQTV biết cách nhận định,

vận dụng xử trí. Duy trì nghiêm nề nếp hội thi, hội thao, kết thúc từng nội dung thời gian huấn luyện. Đồng thời coi trọng diễn tập phòng thủ xã, thị trấn để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu. Kịp thời rút kinh nghiệm có biện pháp khắc phục khuyết điểm, góp phần nâng cao trình độ nhận thức về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Thứ 5: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác huấn luyện DQTV. Quan tâm đúng mức về đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất xây dựng thao trường bãi tập tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng DQTV tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Vận dụng các kinh nghiệm và giải pháp trên đây nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẽ là cơ sở, tiền đề quan trọng để lực lượng DQTV huyện nhà khẳng định vai trò nòng cốt, tin cậy ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ Đảng, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân, góp phần thiết thực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

T.C.A

Sôi nổi phong trào GTNT và cải tạo vườn ở Hương Sơn

* HƯƠNG HÀ



Nhân dân thôn Ngọc Sơn xã Sơn Tiến giải toả mở rộng đường

Năm 2017, huyện Hương Sơn tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Với mục tiêu phấn đấu có thêm 2 xã về đích NTM, huyện đã phát động thi đua “Chiến dịch GTNT - TLND gắn với cải tạo vườn năm 2017”. Trong đó, đợt cao điểm 10 ngày ra quân đã huy động nhân dân ở tất cả 32/32 xã thị trấn tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi lao động, sản xuất ngay từ những tháng đầu năm.

Đợt thi đua “GTNT và TLND gắn với cải tạo vườn” được thực hiện cao điểm từ ngày 1/3 - 10/3, triển khai sâu rộng, nội dung, hình thức phong phú, thiết thực với phương châm “phát huy nội lực là chính”; phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương trên địa bàn huyện. Trên cơ sở kế hoạch của huyện, các địa phương đã tiến hành xây dựng

kế hoạch cụ thể, phù hợp. Trong đó, tập trung vào việc hoàn thành chỉ tiêu cứng hóa đường giao thông nông thôn; Mở rộng mặt đường các loại đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, trong đó, đường trục xã, đường trục thôn xóm rộng 3,5m; đường ngõ xóm 3m. Mở đường mới hoặc mở rộng nền đường đạt tiêu chuẩn đường trục xã, liên xã rộng 6,5m; đường trục thôn xóm 5m; đường ngõ xóm

và đường trục chính nội đồng 4m. Đồng thời, tại các địa phương sẽ nạo vét kênh mương, làm mương bê tông để phục vụ sản xuất, đảm bảo yêu cầu nước tưới tiêu cho các trà lúa vụ Xuân và Hè thu tới đây. Cùng với làm GTNT kết hợp chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hóa, vườn hộ, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu; Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

Những ngày qua, hầu khắp các địa phương trong huyện đều có chung một khí thế thi đua lao động sôi nổi và hiệu quả. Từ thị trấn cho đến các xã vùng sâu, vùng xa như Sơn Kim 2, Sơn Hồng, từ miền xuôi lên miền ngược chúng ta đều có thể cảm nhận được không khí phấn khởi, hồ hởi trong nhân dân. Chia sẻ về đợt ra quân GTNT, cải tạo vườn lần này ở địa phương, ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh cho biết: *“Sơn Lĩnh chúng tôi tuy còn nhiều khó khăn nhưng khi chủ trương đến, bà con đồng tình hưởng ứng. Bởi vì, ai cũng thấy rõ lợi ích của mình trong việc làm đường GTNT để đi lại, việc cải tạo vườn là để nâng cao thu nhập cho chính họ. Theo kế hoạch, toàn xã sẽ huy động trên 2 ngàn ngày công lao động, đào đắp trên 4 ngàn m³ đất đá các loại làm trên 2 km đường bê tông đạt chuẩn. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vận động bà con đóng góp tiền, hiến đất, hiến cây mở rộng đường, chờ thời tiết tốt, có*

xi măng nữa là đổ bê tông ngay”.

Hưởng ứng phong trào này, tại thị trấn Phố Châu không khí ra quân cũng hết sức sôi nổi. Đợt này toàn thị phần đầu cứng hóa trên 3 km đường giao thông đạt chuẩn, 1,5 km mương thoát nước bằng bê tông. Ngoài ra, duy trì tốt việc vệ sinh môi trường ở các khối phố, vận động các hộ gia đình mua thùng đựng rác và tiếp tục tiến hành cải tạo vườn hộ, chủ yếu là trồng rau sạch phục vụ thị trường...

Sau khi có kế hoạch của UBND thị, các khối phố đã tổ chức họp từng cụm dân cư bàn bạc cụ thể để thống nhất thực hiện. Huy động kinh phí toàn dân và lực lượng cán bộ công chức, viên chức, công nhân, người lao động sinh sống trên địa bàn theo nguyên tắc bàn bạc, thảo luận dân chủ, thống nhất, thực hiện công khai, chất lượng. Nhờ vậy đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Không khí ra quân làm giao thông, chỉnh trang đô thị, vườn hộ tại các khối phố trong toàn thị hết sức sôi nổi và hiệu quả. Ông Trần Văn Cảnh, người dân khối 13 phần khởi chia sẻ: *“Chủ trương rất đúng, cách làm của thị cũng như của khối phố hợp tình, hợp lý và công khai nên toàn khối 145 hộ dân chúng tôi đều nhất trí ủng hộ. Tôi mặc dù tuổi cao nhưng việc nặng không làm được thì làm việc nhẹ, chủ yếu là động viên phong trào và chung*

tay cùng con cháu để góp phần xây dựng khối phố văn minh”

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của nhân dân toàn huyện, xã Sơn Diệm cũng đã có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, với quyết tâm sớm hoàn thành thành tích tiêu chí NTM về giao thông. Trong đó, xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức để dân rõ, dân đồng thuận, thông tin cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Gia đình chị Nguyễn Thị Sen ở thôn 6 là một trong những hộ tiên phong trong phong trào làm giao thông nông thôn ở địa phương. Đây là lần thứ 3 gia đình chị Sen thực hiện việc hiến đất, hiến cây, hiến tường rào kiên cố để mở rộng đường giao thông. Chị cho biết: *“Vườn của gia đình tôi không rộng, điều kiện kinh tế cũng đang ở mức trung bình nhưng chúng tôi vẫn ủng hộ chủ trương của địa phương. Toàn bộ tường rào mới làm mất mấy chục triệu, cũng thấy tiếc của nhưng vì lợi ích chung nên chúng tôi chấp nhận”*

Cùng với làm GTNT, TLND, các địa phương cũng đang dồn sức đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn. Trong đó, tiếp tục phá bỏ cây tạp, cây có giá trị kinh tế thấp, quy hoạch trồng cây ăn quả hoặc cây trồng đem lại thu nhập cao, phù hợp với điều kiện từng vùng; Chinh trang di dời công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi hợp lý và đảm bảo vệ sinh

môi trường; Làm hàng rào xanh... Trong năm 2017, toàn huyện phấn đấu trồng trên 190 ngàn cây ăn quả các loại, trên 54 ngàn mét hàng rào xanh; Mỗi xã phấn đấu xây dựng 10 vườn mẫu.

Đặc biệt đối với 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017 là Sơn Ninh và Sơn Hà phong trào cải tạo vườn gắn với mở rộng đường GTNT, chỉnh trang ngõ xóm được triển khai rầm rộ. Tại xã Sơn Ninh, hiện đang tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo 102 hộ của thôn Trà Sơn (là thôn được chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu) tiến hành phá bỏ cây tạp, quy hoạch lại vườn hộ. Trong hơn 2 tuần qua, được sự giúp sức của các tổ chức hội đoàn thể đã có trên 50 hộ tiến hành cải tạo vườn, trong đó có 30 hộ đã cơ bản hoàn thành việc phá bỏ cây tạp, cây kém hiệu quả, hiện các hộ đang tiến hành quy hoạch khu vệ sinh, chuồng trại hợp lý để chuẩn bị mọi điều kiện trồng cây ăn quả, trồng rau sạch và mở rộng mô hình chăn nuôi hươu, bò. Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Tuấn Đức - Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh cho biết thêm: *“Để tạo điều kiện cho bà con, xã đã huy động cán bộ công nhân viên chức chia thành 4 tổ thường xuyên về tận thôn vừa hướng dẫn, vừa giúp ngày công lao động. Đồng thời, chúng tôi gắn việc cải tạo vườn với việc mở rộng các tuyến đường, di dời*

(Xem tiếp trang 17)

BÍ THƯ CHI BỘ TÂM HUYẾT VỚI phong trào thi đua ở địa phương

* ĐINH NHỎ HÙNG

Ban Tổ chức Huyện ủy

Nhiệt tình, năng nổ, không ngại khó khăn, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương... là những điều mà nhân dân thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh nói về đồng chí Bí thư chi bộ Lê Minh Đường.



Đồng chí Lê Minh Đường (người đứng thứ 2 bên phải)

Trong những ngày cuối xuân, chúng tôi về gặp đồng chí Lê Minh Đường, sinh năm 1966 hiện là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh. Đồng chí là một trong những người có tuổi “nghề” cao nhất tại Đảng bộ xã Sơn Ninh. Trao đổi với chúng tôi đồng chí cho biết: sau khi bôn ba làm ăn, đến năm 2004 trở về địa phương sinh sống, cũng từ đây đồng chí được tin nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn. Thời gian đầu mới nhận nhiệm vụ, đồng chí thấy lo lắng, bản thân lại phải đảm đương hai vai, không biết có cách đáng được

công việc không. Suy nghĩ như vậy nên đồng chí luôn trăn trở, tâm niệm phải thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đảng viên, của bà con nhân dân. Mọi việc của chi bộ được bàn bạc kỹ trong cấp ủy rồi đưa ra chi bộ thảo luận thống nhất, sau đó triển khai cùng nhân dân thực hiện.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí cùng với cấp ủy chi bộ luôn quan tâm công tác xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, chú trọng nội dung sinh hoạt của Chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, xem đây là yếu tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Vì thế, trước

mỗi kỳ sinh hoạt, cấp uỷ chi bộ chuẩn bị chu đáo về nội dung, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo thực hiện. Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được chú trọng. Ngoài ra, chi bộ còn quan tâm, tạo điều kiện, động viên quần chúng nhân dân hăng hái tham gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị - xã hội, thi đua phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động từ thiện, giữ gìn an ninh trật tự trên địa phương. Chính vì vậy từ năm 2011 đến 2016 chi bộ kết nạp được 06 đảng viên.

Trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03, nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí là người tiên phong học tập và làm theo lời Bác. Theo đồng chí “Một trăm lời nói hay, không bằng một việc làm tốt”. Xuất phát từ quan niệm đó, đồng chí đã đến từng nhà, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của họ, từ đó vận động đảng viên trong chi bộ và nhân dân đóng góp, hỗ trợ. Vì vậy, phong trào xây dựng nông thôn mới đều được cán bộ, đảng viên, bà con nhân dân trong thôn đồng tình ủng hộ. Năm 2016, đã huy động sức dân trên 80 triệu đồng, bê tông hoá 310 m đường và hàng trăm ngày công để chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thôn Kim Sơn đã bê tông hoá và giải toả hành lang trên 95% các trục

đường theo tiêu chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 3%, các phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Đồng chí chia sẻ, công tác vận động quần chúng nhân dân muốn đạt hiệu quả cao phải luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân, đúng như Bác Hồ đã căn dặn: “lấy dân làm gốc”. Tuy nhiên nếu làm một mình thì hiệu quả không cao, nên chi bộ thường xuyên kết hợp với Ban công tác Mặt trận thôn; các đồng chí đảng viên, hội viên tham gia vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới.

Với những nỗ lực của cá nhân đồng chí Lê Minh Đường và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể chi bộ, sự đồng lòng nhất trí của cán bộ và nhân dân, 6 năm liền chi bộ thôn Kim Sơn đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2011 - 2016), năm 2013 được công nhận thôn văn hóa, năm 2014 được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; Hàng năm, số hộ đạt gia đình văn hóa từ 90 - 95%; Bản thân đồng chí Đường nhiều năm liền đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2013, đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy vinh danh điển hình trong học tập và làm theo lời Bác; năm 2016 được nhân dân tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ.N.H

Người chi hội trưởng hết lòng vì công tác hội và hội viên

* BÍCH TOÀN

5 năm qua, Chi hội phụ nữ thôn Khe Cò luôn được đánh giá là một trong những Chi hội mạnh và điển hình trong phong trào hoạt động của Hội LHPN xã, huyện. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của người chi hội trưởng Hà Thị Nhung. Chị đã khẳng định được vai trò “đầu tàu” trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, được chị em yêu quý.



Mô hình lợn liên kết hiệu quả của chị Nhung

Năm 2012, chị được chị em hội viên tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Khe Cò. Chị Nhung tâm sự rằng khi nhận trọng trách ấy, chị luôn trăn trở làm sao để đưa phong trào của Hội đi lên và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Hơn ai hết chị hiểu rằng muốn đưa phong trào Hội đi lên thì trước hết phải giúp chị em hội viên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Bằng sự tận tụy với công việc, chị đã tích cực phối hợp với các đoàn thể trong thôn, xã tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề công tác Hội cho chị em hội viên, đặc biệt là các chương trình, dự án, các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao để chị em hội viên

cùng tham gia thực hiện. Do đó từ một thôn có trên 25% hộ nghèo, đến nay Khe Cò là một trong những thôn có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất xã với 14,63%. Đời sống vật chất của chị em hội viên được nâng lên cùng với đó là phong trào hội của thôn Khe Cò phát triển đi lên đứng đầu trong toàn xã, đến nay đã có gần 90% chị em tham gia sinh hoạt hội.

Khi đã thu hút được đông đảo chị em tham gia sinh hoạt Hội, Chị Nhung tiếp tục tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các chương trình trọng tâm do tổ chức Hội các cấp phát động như: Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến

bộ, hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”.

Chị nhận thấy tiềm năng đất đai của địa phương dồi dào, đa phần hộ gia đình nào cũng có diện tích vườn rộng, thuận lợi rất lớn trong phát triển mô hình kinh tế, chị vận động chị em vay vốn từ Ngân hàng chính sách để xây dựng các mô hình, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên chị em trong chi hội nắm rõ các chủ trương chính sách, thấy được lợi nhuận từ các mô hình kinh tế nên nhiều chị em đã đăng ký làm mô hình. Hiện nay có 80 chị em tham gia vay với số tiền 2,2 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất; chi hội có tới 18 mô hình kinh tế tổng hợp: gà, dê, hươu, lợn do chị em làm chủ, các mô hình phát triển tốt; có 4 THT trồng ngô liên kết với công ty bò sữa VINAMILK tạo đầu ra ổn định cho cây ngô, tăng thu nhập cho các hộ gia đình... đã góp phần rất lớn trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu. Hàng tháng các chị em đóng góp quỹ hội, nâng số quỹ lên 23 triệu đồng, đây là nguồn vốn nhằm cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay...

Chị đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tuyên truyền vận động gia đình hội viên làm đường giao thông nông thôn. Vốn địa bàn thôn rộng, kéo dài, đồi núi nên làm đường bê tông gặp rất nhiều khó khăn vì mỗi hộ phải đóng góp rất lớn, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên chị em hội viên động viên gia đình đóng góp ngày công và tiền, hiến đất hiến cây làm đường bê tông, có gia đình

đóng góp lên đến hơn 30 triệu đồng và hàng chục ngày công...

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào hoạt động của tổ chức hội, chị còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Năm 2014 chị vận động chồng con làm mô hình lợn liên kết 20 con, ngoài ra chị còn chăn nuôi gà, dê, trâu, và 1,5 mẫu đất và ruộng, cùng với 4 ha đất rừng. Gia đình còn đi đầu trong làm đường giao thông, năm 2015 gia đình đã đóng góp 35 triệu đồng và nhiều ngày công làm tuyến đường qua ngõ nhà chị .

Bản thân chị là người yêu văn hóa, văn nghệ nên thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ do xã, huyện tổ chức. Với những thành tích đạt được trong phong trào Hội và các phong trào chính trị của địa phương chi hội phụ nữ và cá nhân chị Nhung đã được tặng nhiều giấy khen, liên tục trong nhiều năm liền chị được Hội LHPN huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Hơn 5 năm gắn bó và dành nhiều tâm huyết trong công tác Hội, chị Nhung đã tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào phụ nữ thôn Khe Cò có nhiều chuyển biến tích cực. Tấm gương người Chi hội trưởng tâm huyết với phong trào phụ nữ, năng động trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc Hà Thị Nhung thật đáng được nhân rộng học tập.

B.T

Về thăm mẹ!

(ghi theo lời kể của Hội viên Phạm Minh Huệ)

* NGUYỄN ĐÌNH NGÂN

PCT Hội Cựu chiến binh huyện

Tháng 5 năm 2009, sau 34 năm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng, tôi mới có dịp trở lại chiến trường xưa thăm lại người mẹ Nguyễn Thị Đề ở xã Bình Tân - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam, người đã từng chăm sóc khi tôi bị thương ở chiến trường. Nói sao hết tình cảm của mẹ và các con của mẹ sau bao năm xa cách, người mà tôi coi như mẹ đẻ của chính mình. Mẹ vẫn như xưa ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi hỏi chuyện sức khỏe, gia đình.

Tôi là Phạm Minh Huệ, hội viên Hội cựu chiến binh xã Sơn Phú, thương binh hạng 4. Tháng 1/1971, theo tiếng gọi của Tổ quốc tôi lên đường nhập ngũ. Sau mấy tháng huấn luyện cấp tốc chúng tôi hành quân ròng rã hơn hai tháng trời vào chiến trường Quảng Nam, chiến đấu trong đội hình của Tiểu đoàn 7-trung đoàn 31- sư đoàn 2 - Quân khu V, tham gia nhiều trận đánh ở Cẩm Giôi, Quế Sơn, giải phóng mỏ than Nông Sơn. Đầu tháng 2/1973, trong trận đánh vào căn cứ Dương Văn Quân ở Tiên Phước, tôi bị thương nặng phải vào trạm phẫu của đơn vị để điều trị. Thời đó ở chiến trường thiếu thốn đủ thứ, trạm ở trong rừng

sâu vận chuyển tiếp tế khó khăn lại nằm trong tầm kiểm soát của hỏa lực pháo binh và không quân địch nên chúng tôi chủ yếu nằm dưới hầm. Đêm đêm các mẹ, các chị ở vùng ven lại vượt vòng vây của địch ra tiếp tế cho chúng tôi, trong đó có mẹ. Mỗi lần vào với chúng tôi các mẹ, các chị mang theo lương thực, thực phẩm, thuốc men. Mẹ động viên: “Tôi nghiệp chúng mày thật, tuổi trẻ mà thiếu thốn đủ thứ, đủ điều, xa gia đình quê hương vào đây đánh giặc đũa nào cũng ngoan, dễ thương” rồi mẹ nhận tôi làm con nuôi.

Lành vết thương, tôi lại trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu nhiều trận. Tháng 8/1974 tôi bị thương lần thứ 2, về trạm phẫu điều trị, khi vết thương đã đỡ tôi xin phép đơn vị cùng mấy anh em vượt 40km đường rừng về thăm mẹ. Nghe tin tôi về, mẹ và con gái út của mẹ là Sáu Minh cũng vượt rừng băng suối đón chúng tôi vào ban đêm về nhà mẹ. Rồi mẹ lại phải đưa chúng tôi ra bìa rừng (Vì quê mẹ vẫn nằm trong vùng địch tạm chiếm), trở về mẹ làm thịt gà nấu mì Quảng mang ra cho chúng tôi ăn.

Mẹ kể với chúng tôi rằng, đời mẹ khổ lắm, quê mẹ là vùng vành đai trắng địch thường xuyên càn quét khủng bố, dồn dân lập ấp, chồng mẹ hoạt động bí mật. Tết Mậu Thân năm 1968 bị lộ, bọn địch đưa vào rừng thủ tiêu, gần 1 tuần sau mẹ mới đưa được xác về mai táng mà mọi việc cũng phải làm bí mật vào ban đêm, không nước mắt, không tiếng khóc, không nhà mồ, không hương đèn để che mắt khỏi lộ là gia đình Cộng sản. Một mình mẹ nuôi 5 người con, vừa tham gia hoạt động cách mạng.

Năm 1976, do sức khỏe hạn chế tôi được trở về địa phương xây dựng gia đình, mỗi khi trái gió trở trời vết thương lại nhức nhối tôi lại nhớ đến mẹ, người mẹ nghèo đất Quảng mà tấm lòng bao dung rộng lớn quên cả hiểm nguy, giúp đỡ bộ đội giải phóng, coi chúng tôi như chính con đẻ của mình. Năm 2015, được tin mẹ thân sinh của tôi qua đời, mẹ đã cử người con cả và các anh cán bộ địa phương mang lễ vật xứ Quảng ra thắp hương cho mẹ tôi. Mẹ Nguyễn Thị Đề ơi! con ngàn lần cảm ơn mẹ. Khi chiến tranh ác liệt, mẹ nhường cơm xẻ áo, đùm bọc, chở che cho chúng con bắt chấp đạn bom nguy hiểm. Khi hòa bình nghĩa tình trọn vẹn, biết lấy gì để đền đáp tình cảm của mẹ, chỉ biết cầu mong cho mẹ mạnh khỏe, sống vui với con cháu.

N.Đ.N

Sôi nổi phong trào GTNT...

Tiếp theo trang 11)

cột điện, làm hàng rào xanh, hàng rào kiên cố. Trong đợt này, Sơn Ninh phấn đấu làm 2km đường bê tông đạt chuẩn. Với sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân, phấn đấu đến giữa tháng 4/2017, thôn Trà Sơn sẽ hoàn thành việc cải tạo vườn, sau đó chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các thôn còn lại”.

Theo kết quả tổng hợp từ Ban chỉ đạo huyện, sau 10 ngày ra quân làm GTNT toàn huyện đã huy động được gần 90 ngàn ngày công lao động, phát quang trên 640 km đường GTNT, huy động hàng trăm ca máy múc, đào đắp trên 26 ngàn m³ đất, đá các loại; nâng cấp, mở rộng 42 km đường đạt chuẩn; hiến hàng ngàn m² đất và đóng góp trên 400 trăm triệu đồng tiền mặt. Cùng với làm GTNT, các địa phương đã huy động gần 2.600 ngày công, 48 ca máy, 99 ca cưa xăng, thực hiện việc cải tạo 766 vườn hộ; Chinh trang, nâng cấp 197 nhà ở; 36 hộ chinh trang, nâng cấp, xây dựng hàng rào xanh với chiều dài 1.800 m; Số tiền huy động hỗ trợ cải tạo vườn ước tính 385 triệu đồng.

Với khí thế thi đua sôi nổi, tin rằng huyện Hương Sơn sẽ hoàn thành kế hoạch cứng hóa 48 km đường GTNT, kênh mương nội đồng và cải tạo vườn đợt 2/2017.

H.H

HƯƠNG NGỌC LAN

Kỷ ức tháng Tư

Tháng Tư về mang theo kỷ ức xưa
Của một thuở hào hùng trong khói lửa
Cả đất nước đồng lòng một chọn lựa
Giải phóng Sài Gòn,
thống nhất Bắc Nam

Tháng Tư về thơm mùi bếp khói lam
Bà Mẹ quê vui mừng ngày chiến thắng
Dấu vẫn còn những hy sinh thâm lặng
Nhưng sá gì... miễn đất nước
được vinh quang

Tháng Tư về khúc khải hoàn dội vang
Rợp cờ hoa nhuộm thêm vàng cho nắng
Cả nước hợp ca... bài ca chiến thắng
“Tiến về Sài Gòn giải phóng thành đô”

Tháng Tư về được độc lập tự do
Mới đó mà bốn mươi năm thống nhất
Dân tộc ta vẫn kiên trung bất khuất
Chung tay một lòng cùng xây đắp
tương lai

Mãi là tháng Tư... chẳng thể nhạt phai
Dấu trăm năm vẫn nhớ hoài ngày ấy
Khi nhắc đến lòng tự hào biết mấy
Khí thế hào hùng sử sách vẫn còn ghi.

NGUYỄN XUÂN TIẾN

Hương Sơn

Tôi yêu Hương Sơn
Có nơi nào yêu hơn quê mẹ.
Nơi con sông chảy về với bể,
Nơi một đời tần tảo - mẹ nuôi con.

Có nơi nào đẹp hơn
Những xóm làng, cây đa, bến nước
Những địa danh vô cùng quen thuộc
Đã lập nên những chiến tích anh hùng.

Sông Phố đẹp vô cùng.
Tự ngàn đời cho trăng soi bóng
Với những chiều bình yên gió lộng
Cánh buồm ai thấp thoáng đi về.

Những xóm làng, bãi mía, bờ đê,
Vẫn sống mãi với đôi bờ êm ả.
Có những lúc giặc điên cuồng bắn phá,
Dân Hương Sơn ngút lửa căm hờn.

Anh dũng, phi thường
Bắn rơi tàu bay Mỹ.
Tôi yêu mến những con người bình dị,
Biết yêu thương và chăm chút quê hương.

Cho Hương Sơn hoa trái ngút vườn
Chú hươu non mỗi ngày một lớn
Cho lớp trẻ đến trường vui nhộn
Hát bài ca: “Mênh mông Hương Sơn”

Thế giới, trong nước, trong tỉnh

- Khởi động vòng đàm phán về thương mại châu Á sau khi Mỹ rút khỏi TPP: Vừa qua, các quan chức cấp cao từ 16 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã bắt đầu vòng thương lượng mới tại Kobe (Nhật Bản), thảo luận về sáng kiến tự do thương mại khu vực được cho là có thể thay thế Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây là vòng đàm phán đầu tiên kể từ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định Mỹ rút khỏi TPP. Các nước tham gia đàm phán bao gồm 10 quốc gia ASEAN cùng với Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Các nước tham gia đàm phán mong muốn hoàn tất đàm phán về RCEP sớm nhất có thể. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng dự kiến sẽ khó khăn do những bất đồng trong các vấn đề chủ chốt, như phạm vi áp thuế quan trong khuôn khổ thỏa thuận RCEP giữa Nhật Bản, nước đi đầu trong đàm phán TPP, và các cường quốc kinh tế mới nổi Trung Quốc và Ấn Độ là những nước không tham gia đàm phán TPP.

- EU và ASEAN nhất trí khôi phục đàm phán về hiệp định FTA:

Ngày 10/3/2017, Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tuyên bố hai bên sẽ nỗ lực khôi phục kế hoạch đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa hai khối trong bối cảnh EU đang tìm cách khai thác sự phát triển mạnh mẽ của khu vực này. Phát biểu tại thủ đô Manila của Philippines, ủy viên thương mại EU, bà Cecilia Malmstrom cho biết các quan chức cấp cao của EU và ASEAN đã quyết định thiết lập khuôn khổ cho việc tái khởi động các cuộc đàm phán về vấn đề này. Thỏa thuận thương mại với ASEAN sẽ kết nối EU với thị trường lớn thứ 7 trên thế giới với thị trường có sức tiêu dùng mạnh mẽ và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, nhất là ở Việt Nam và Philippines.

- Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 28/2-5/3/2017. Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước, góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và tình cảm giữa nhân

dân hai nước, qua đó phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới. Hai bên nhất trí, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử. Năm 2018, Việt Nam và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên nhấn mạnh, việc hai nước có sự giao lưu lịch sử, nhiều nét tương đồng về văn hóa như trồng lúa nước, nuôi tằm, dệt vải và đều yêu chuộng hòa bình,... đó là nền tảng cần giữ gìn, thúc đẩy để phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Cũng trong tháng Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Israel Reuven Rivlin,... đã đến thăm Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước với Việt Nam.

- Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 9: Trong 3 ngày, từ 13 - 15/3/2017 tại thủ đô Phnom Penh(Campuchia) đã diễn ra hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 9. Tại hội nghị, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; tích cực thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; hoàn thiện các cơ chế chính sách ưu đãi; hợp tác giúp nhau trên lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, y tế, đào tạo nguồn nhân lực; quan

tâm xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại khu vực biên giới; đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; cam kết không cho phép bất kỳ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để xâm hại, phá hoại an ninh, ổn định của nước kia; tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh, giữ vững ổn định và trật tự trên toàn tuyến biên giới; tiếp tục quan tâm thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân; vận động giáo dục nhân dân biên giới, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

- Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh: Ngày 23/3/2017, Ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh hợp; theo đó lễ kỷ niệm được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, chương trình lễ kỷ niệm dự kiến gồm: lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 10 năm thành lập TP. Hà Tĩnh; lễ dâng hương, dâng hoa, báo công tại khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, quê Bác tại Nam Đàn, Nghệ An; xây dựng phim tài liệu; tổ chức trao Giải Báo chí Trần Phú và giải Cuộc thi viết gương “Người tốt, việc tốt”; triển lãm về Bác Hồ và Hà Tĩnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đ/c Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các hoạt động

hướng tới lễ kỷ niệm phải gắn với triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 vừa làm nổi bật những kết quả mà Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ suốt 60 năm qua.

- Đại học Hà Tĩnh tuyển 2.848 chỉ tiêu năm 2017: Thực hiện Chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Hà Tĩnh đã xây dựng đề án tuyển sinh năm 2017 với 2.048 chỉ tiêu đào tạo và 800 chỉ tiêu liên kết đào tạo. Các ngành đào tạo gồm: Giáo dục Chính trị, Sư phạm Toán, Sư phạm Lý, Sư phạm Hóa, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, QTDV du lịch và lễ hành, Luật, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, KT công trình xây dựng, Công nghệ thông tin, Khoa học môi trường, Khoa học cây trồng, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc. Ngoài ra, trường còn tuyển sinh 800 chỉ tiêu liên kết đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng như: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ĐH Điện Lực, ĐH Xây dựng,... Phương thức tuyển sinh là xét tuyển: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

hoặc dựa vào kết quả học tập THPT (theo học bạ THPT); điểm xét tuyển từ ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT (hoặc điểm trung bình chung của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển ở năm học lớp 12 không nhỏ hơn 6.0 đối với xét học bạ).

- Xuất khẩu gần 265 tấn chè sang thị trường Trung Đông: Từ đầu năm đến nay, Cty. CP Chè Hà Tĩnh đã xuất khẩu gần 265 tấn chè sang các nước Trung Đông, đạt gần 650.000 USD, tăng 22% so với với cùng kỳ. Vùng nguyên liệu của Cty hiện có gần 700 ha với hơn 1.800 hộ trồng chè ở 3 huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Kỳ Anh; để duy trì phát triển nguồn nguyên liệu ổn định, Cty đã có những chính sách đầu tư ưu đãi cho vùng nguyên liệu, tham gia quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu chè ở các xã trên trong huyện trên cơ sở liên kết 4 nhà; đồng thời thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, nên năng suất chè bình quân toàn Cty đạt 23 tấn/ha. Với chất lượng và giá cả hợp lý, sản phẩm chè sạch của Cty. CP Chè Hà Tĩnh đã chiếm lĩnh thị trường các nước Trung Đông.

Tin trong huyện

- Hội nghị soát xét tiêu chí các xã đạt chuẩn NTM: Ngày 15/3/2017, Ban chỉ đạo Chương

trình MTQG xây dựng NTM huyện tổ chức hội nghị soát xét tiến độ, kết quả triển khai hoàn thiện tiêu chí của

8 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014 - 2016 (Sơn Châu, Sơn Kim1, Sơn Tây, Sơn Bằng, Sơn Phú, Sơn Quang, Sơn Kim2, Sơn Trung). Đ/c Nguyễn Quốc Lập - Bí thư Huyện uỷ, Trưởng BCD NTM huyện chủ trì hội nghị. Nhìn chung các xã sau khi về đích NTM đã tập trung nỗ lực thực hiện đạt được kết quả trên các lĩnh vực, phát động các phong trào trong các tầng lớp nhân dân nhằm giữ vững các tiêu chí, phấn đấu từng bước xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, theo rà soát đối chiếu với các quy định trong từng tiêu chí theo Quyết định số 05/2017 của UBND tỉnh thì các xã đạt chuẩn NTM đều giảm tiêu chí. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thiện, giữ vững đạt chuẩn các tiêu chí NTM theo quy định mới của UBND tỉnh.

- Kiểm tra công tác xây dựng NTM: Vừa qua, đ/c Nguyễn Quốc Lập - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng BCD NTM huyện đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện các tiêu chí NTM tại xã Sơn Hòa, Sơn Diệm, Sơn Tân. Cùng đi có các đ/c trong BCD xây dựng NTM huyện. Sau khi đi kiểm tra thực địa và nghe lãnh đạo xã báo cáo kết quả triển khai, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự; kết luận tại các buổi làm việc, đ/c Bí thư Huyện uỷ chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế. Đồng thời

nhấn mạnh thời gian tới các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng NTM, huy động, tranh thủ các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí; phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, có kế hoạch, lộ trình hoàn thành từng tiêu chí cụ thể.

- Giao ban hai huyện Hương Sơn - Khăm Cọt:



Thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2017, ngày 10/3/2017, tại thị trấn Lạc Xao, huyện Hương Sơn và Khăm Cọt (nước CHDCND Lào) đã tổ chức hội nghị giao ban năm 2017. Trong năm qua, phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai huyện, hai dân tộc, huyện Hương Sơn và Khăm Cọt thường xuyên tổ chức các hoạt động, trao đổi qua lại, cùng nhau xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp; phối hợp giải quyết các vụ việc, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới; giữ gìn cột mốc quốc giới, phối hợp, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình

nguyên và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Tại hội nghị, lãnh đạo hai huyện đã ký kết văn bản ghi nhớ tăng cường hợp tác mật thiết trên các lĩnh vực giữa hai huyện Hương Sơn - Khăm Cốt, nhằm xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ngày càng bền vững và phát triển.

- Khởi công xây dựng cầu Trung Lưu:



Ngày 25/3/2017, huyện Hương Sơn tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình cầu Trung Lưu ở xã Sơn Tây. Công trình do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng với thiết kế chiều dài cầu 166,70m, gồm 9 nhịp. Việc xây dựng cầu Trung Lưu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn cho nhân dân các thôn Trung Lưu, Phố Tây (xã Sơn Tây), thôn Tiên Phong (xã Sơn Kim2) và Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế mới Tây Sơn. Đặc biệt, khi cầu hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho nhân dân trong vùng thuận tiện để phát triển kinh tế trang trại, gia trại, tạo thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong thời gian 285 ngày tính từ ngày khởi công.

- Gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm BDCT huyện:

Chiều ngày 20/3/2017, Trung tâm BDCT huyện tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (20/3/1997 - 20/3/2017). Về dự và chúc mừng có đ/c Nguyễn Quốc Lập - TUV, Bí thư Huyện ủy, cùng các đ/c trong Thường trực, Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo ban ngành, đoàn thể cấp huyện; các đ/c nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên chuyên trách, kiêm chức Trung tâm qua các thời kỳ. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đảng viên và cán bộ các cấp, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của huyện nhà. Với những thành tích, kết quả đạt được trong 20 năm qua tập thể và cán bộ Trung tâm được các cấp, ban ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý; đơn vị luôn nằm trong top đầu trong phong trào chung toàn tỉnh.

- Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở:

Thực hiện các văn bản chỉ đạo về tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Trong thời gian qua với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của BTV huyện đoàn và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đến ngày 29/3 toàn

huyện đã có 30/32 đơn vị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn cấp cơ sở. Nhìn chung các đơn vị đã bám sát các văn bản hướng dẫn và sự chỉ đạo của cấp trên, nên các bước được tiến hành đảm bảo đúng quy trình. Theo kế hoạch Đại hội đại biểu Đoàn cấp cơ sở hoàn thành đầu tháng 4/2017.

- Hội nghị báo cáo viên: Ngày 22/3/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy tháng 3. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe tình hình thực hiện BHXH, BHYT, hoạt động báo cáo viên thời gian qua; quán triệt Chỉ thị 07 của Ban Bí thư về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; hướng dẫn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và triển khai phong trào Dân vận khéo. Tại hội nghị đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và định hướng công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

- Bầu bổ sung PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:



Ông Võ Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được điều động về công tác tại tỉnh. Ngày 09/3/2017, BCH Đảng bộ huyện đã bầu đồng chí Nguyễn Quang Thọ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; HĐND huyện (kỳ họp bất thường) đã bầu ông Nguyễn Quang Thọ giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

- Các hoạt động Tháng Thanh niên: Nhân Tháng Thanh niên 2017 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), Huyện đoàn đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: xây dựng được 14 tuyến đường điện thanh niên thấp sáng làng quê, với tổng chiều dài 13,4km; cứng hóa 2,5 km đường GTNT, phát sả hàng chục km hành lang giao thông, trồng trên 800 m hàng rào xanh; xây dựng mới 3 sân bóng chuyền... tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao. Ngoài ra các tổ chức Đoàn cơ sở còn tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và vật chất các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nằm trong chuỗi hoạt động đó, tối 22/3/2017 tại sân vận động thị trấn Phố Châu, BCH



Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội thao quân sự Cụm 4. Chương trình đã đem đến cho người xem những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và những đóng góp của tuổi trẻ Đoàn TN trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Giáo dục Hương Sơn xếp top đầu toàn tỉnh về thi học sinh giỏi lớp 9: Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2016 - 2017. Đoàn Hương Sơn có 40 em tham gia thì có 34 em đạt giải, tập thể xếp thứ ba toàn tỉnh. Trong đó có 5 giải nhất, 10 giải nhì, 09 giải ba và 10 giải khuyến khích, tập thể xếp thứ ba toàn tỉnh; thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp Tiểu học và THCS 31 em tham gia thì có 28 em đạt giải, trong đó 1 giải nhất, 6 giải nhì, 15 giải ba.

- Cựu Chiến binh quản lý, bảo vệ trên 2.500 ha rừng: Những năm qua, các cấp hội CCB ở huyện Hương Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên hiến trên 11.000 m² đất, 780 m tường rào, đóng góp hàng vạn ngày công xây dựng NTM. Nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhận quản lý, trồng, bảo vệ trên 2.500 ha rừng. Đến nay, trên địa bàn có 242 CCB xây dựng mô hình kinh tế trang trại, gia trại, doanh nghiệp,... cho doanh thu từ 100 triệu đến 1,5 tỷ đồng/năm.

- Sơn Ninh tổ chức Hội thảo lịch sử Đảng bộ: Ngày 20/3/2017, BTV Đảng ủy xã Sơn Ninh đã tổ chức hội thảo góp ý biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2015. Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến đóng góp của các nhân chứng lịch sử, các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương bổ sung vào nội dung lịch sử, trong đó tập trung vào việc xác minh, điều chỉnh một số thông tin, nội dung, mốc thời gian, sự kiện, nhân vật, bố cục... để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa. Theo kế hoạch, xã Sơn Ninh sẽ xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ trong quý 2/2017.

- Sơn Lâm phát triển mô hình kinh tế: Phát huy tiềm năng lợi thế, thời gian qua xã Sơn Lâm

đã động viên, khuyến khích bà con nông dân đầu tư xây dựng mô hình sản xuất, chăn nuôi kết hợp với trồng chè công nghiệp, trồng rừng nguyên liệu. Từ đầu năm đến 20/3, Sơn Lâm xây dựng 5 mô hình mới; tính đến nay xã đã xây dựng được 77 mô hình cho doanh thu trên 100 triệu đồng/năm; trong đó, có 6 mô hình cho doanh thu từ 500 đến trên 1 tỷ đồng/năm.

- Tổ chức truyền thông về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu: Vừa qua, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ huyện phối hợp tổ chức truyền thông về cải tạo vườn, kỹ thuật trồng cây ăn quả, trồng rau và chỉnh trang nhà cửa theo phong trào “3 sạch” tại các xã Sơn Hà, Sơn Ninh, Sơn Hòa, Sơn Tiến, Sơn Phúc. Tại các buổi truyền thông bà con nhân dân được nghe về công tác cải tạo vườn hiện nay và hướng dẫn mục đích, ý nghĩa, của việc cải tạo vườn chặt bỏ cây không có hiệu quả kinh tế, phương pháp xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ theo các tiêu chí vườn mẫu; kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây ăn quả (cam, bưởi, chanh, xoài...); các loại rau ăn lá, các loại bầu, bí, dưa chuột và kỹ thuật ủ phân vi sinh bằng chế phẩm sinh học; ảnh hưởng của phân bón đến môi trường và

các sản phẩm nông nghiệp; biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vườn theo phương pháp sản xuất hữu cơ, nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn;... Với phương thức truyền tải hấp dẫn, sát thực tế, qua đó đã giúp người dân nắm vững được các chủ trương chính sách; nâng cao kiến thức, kỹ thuật để vận dụng thực hiện có hiệu quả.

- Thôn 7, xã Sơn Diêm huy động nội lực xây dựng nhà văn hóa: Thôn 7 có 162 hộ với 750 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo, nỗ lực của cấp ủy chi bộ, sự vào cuộc quyết liệt của ban cán sự thôn, sự phối hợp, đoàn kết, thống nhất của các chi hội, sự đồng tình ủng hộ của người dân nên đã huy động nội lực gần 300 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa. Bình quân mỗi hộ đóng góp 1,2 triệu đồng, ngoài ra còn huy động con em đi làm ăn xa quê, các hộ kinh doanh, các hộ kinh tế khá giả, đóng góp ngày công và sự hỗ trợ của các cấp. Đến nay nhà văn hóa thôn diện tích 160 m², kinh phí xây dựng trên 400 triệu đồng đã hoàn thành phục vụ sinh hoạt thôn xóm và người dân.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA VỤ XUÂN

* NGUYỄN THỊ THỦY

Trung tâm UD KHKT&BVCT, VN huyện

Đến thời điểm hiện nay, cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh - phân hóa đòng. Trong tháng 3 nhiệt độ, ẩm độ tăng là điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, bà con nông dân chuẩn bị bón thúc đợt 2. Bên cạnh đó, bệnh đạo ôn đã phát sinh và gây hại trên giống Khang dân đột biến, Khang dân 18, Thiên ưu 8,... tại các xã Sơn Trung; Sơn Hàm; Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Phú; Sơn Trường, Sơn Thịnh; Sơn Ninh.

1. Nguyên nhân gây bệnh

- Bệnh đạo ôn do nấm (*Pyricularia Oryzae*) gây ra.
- Nguồn bệnh có sẵn trên ký chủ phụ như cỏ lồng vực, hạt giống, tàn dư thực vật và họ cây hòa thảo.

2. Đặc điểm và quy luật phát sinh của bệnh

- Bệnh thường phát sinh gây hại trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, cường độ ánh sáng yếu, đêm và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 20-28 °C, ẩm độ thích hợp từ 90-100%.
- Bệnh gây hại ở các bộ phận của cây lúa như: lá, thân, cổ lá, cổ bông, cổ gié, hạt
- Bệnh gây hại nặng trên các giống nhiễm, chân ruộng thâm canh bón thừa đạm, tầng canh tác mỏng, đất cát pha, thường xuyên mất nước.

3. Tác hại của bệnh đạo ôn

Bệnh đạo ôn là loại bệnh rất nguy hiểm, có khả năng phát sinh thành dịch khi gặp điều kiện thuận lợi. Nấm *Pyricularia Oryzae* tiết ra độc tố gây hại bộ rễ cây, làm rễ bị thối đen dẫn đến chết cây.

- Giai đoạn mạ - đẻ nhánh: Bệnh gây hại nhẹ sẽ ảnh hưởng đến quang hợp của bộ lá. Nếu gây hại nặng lá lúa bị cháy rụi hoàn toàn và cây lúa không có khả năng phục hồi
- Giai đoạn lúa trổ: bệnh gây hại sớm gây hiện tượng bông bạc, gây hại muộn sẽ gây hại gié và hạt ảnh hưởng đến quá trình vào chắc của hạt, làm thiệt hại năng suất lúa

4. Triệu chứng

- Trên lá: đầu tiên là những chấm nhỏ màu xám nhạt, mờ vết dầu, giữa vết bệnh xuất hiện một chấm màu nâu nhỏ bằng đầu kim, sau đó các vết bệnh phát triển thành hình thoi, giữa có màu xám tro, xung quanh có màu nâu đậm, vòng ngoài màu nâu vàng nhạt lúc này là vết bệnh điển hình của bệnh đạo ôn.

- Trong điều kiện ẩm ướt, các vết bệnh sẽ liên kết nhau tạo thành vết bệnh lớn làm toàn phiến lá cháy khô. Trên cổ lá vết bệnh cũng tương tự như trên phiến lá.

- Trên đốt thân, cổ bông: vết bệnh đầu tiên là một chấm nhỏ màu nâu đen, rồi đến đen và lớn dần bao quanh đốt thân hoặc cổ bông làm lõm thụt lại khiến thân và cổ bông dễ bị gãy. Đặc biệt bệnh gây hại trên cổ bông sớm sẽ làm toàn bộ bông bị lép, nếu xuất hiện muộn trên cổ giá thì hạt dễ rụng và tỷ lệ hạt chắc cũng bị giảm năng suất.

- Vết bệnh trên hạt: có hình tròn hoặc không rõ hình, có màu đen hoặc nâu đen, nằm ký sinh ở vỏ trấu hoặc ở cả bên trong hạt lúa vì vậy bệnh có thể tồn lưu để lây truyền qua vụ sau.

5. Biện pháp xử lý bệnh đạo ôn lá

- Đưa nước vào ruộng, giữ mực nước khoảng 3 - 5 cm.

- Bón thúc đợt 1, đợt 2 cho lúa: Bón phân cân đối, tăng cường bón phân Kali

- Đối với những ruộng đã nhiễm bệnh: Ngừng bón đạm và phân bón qua lá, tiến hành cắt vè, cắt bỏ lá bệnh tiêu hủy. Khi ruộng có tỷ lệ nhiễm 5% lá (đi 100 bước chân có 5 vết bệnh) thì cần tiến hành phun trừ bệnh.

- Có thể sử dụng một số loại thuốc đạt hiệu quả cao trong các vụ sản xuất trước như: Beam75WP; Vista 72,5WP; Filia 525 SE, Ninja 35EC.

- Tại những ruộng bị nhiễm bệnh nên phun thuốc 02 lần cách nhau 5-7 ngày để dập tắt nguồn bệnh.

- Nên phun thuốc khi ráo lá, hoặc dùng sào gạt nước trên lá để phun thuốc.

- Liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất ghi trên bao bì.

- Phun thuốc cả trên bờ cỏ xung quanh để hạn chế nguồn bệnh lây lan.

6. Phòng bệnh đạo ôn cổ bông

Cần chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông để bảo vệ năng suất lúa ngay thời điểm trước trở 7 ngày (qua sát thấy đồng béo, thỉnh thoảng có một vài bông đã trở) bằng các loại thuốc như: Beam75WP; Vista 72,5WP; Filia 525 SE, Ninja 35EC nên kết hợp với thuốc Tiltsuper 300EC để phòng trừ bệnh khô vằn, lem lép hạt.

THỂ LỆ

CUỘC THI TÌM HIỂU, TUYÊN TRUYỀN

VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Thực hiện Quyết định số 216-QĐ/HU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 08/3/2017 của Ban Chỉ đạo và tổ chức cuộc thi cấp huyện; Ban Chỉ đạo và tổ chức Cuộc thi ban hành *Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh* như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân... đang công tác, sinh sống trên địa bàn huyện Hương Sơn. Khuyến khích các đối tượng là con em Hương Sơn xa quê tham gia hưởng ứng cuộc thi.

- Thành viên Ban Chỉ đạo và tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc cấp huyện, xã, thị trấn không được tham gia dự thi.

2. Nội dung thi

Thi tìm hiểu và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về “*xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cải tạo vườn gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở các địa phương*”.

3. Bộ câu hỏi: Gồm câu hỏi thi viết và câu hỏi thi sân khấu hóa (kèm theo).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Phần thi viết

1.1. Bài dự thi

- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, trên giấy A4, đánh số trang theo thứ tự. Mỗi người dự thi chỉ được tham gia 01 bài thi. Theo nơi cư trú hoặc đơn vị công tác, thí sinh dự thi trả lời nội dung tương ứng phần nông thôn mới hoặc đô thị văn minh trong bộ câu hỏi.

Ngoài trang bìa ghi rõ: Bài dự thi “*Cuộc thi Tìm hiểu, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”.

Họ và tên người dự thi:

Địa chỉ: thôn, khối phố-xã, thị trấn (hoặc cơ quan, đơn vị công tác đối với cán bộ, công chức).

Số điện thoại:

- Nội dung trong bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn tư liệu phải có chú thích rõ ràng.

- Nghiêm cấm lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

1.2. Thu nhận, chấm điểm và đánh giá bài thi

- Bài dự thi chấm theo thang điểm 10. Điểm tối đa cho phần nội dung:

8,0 điểm. Điểm tối đa phần trình bày: 2,0 điểm (Trong đó, ưu tiên bài dự thi có nhiều liên hệ thực tiễn; trình bày đẹp, nhiều hình ảnh, tư liệu hoặc có sáng tác ca khúc, thơ, hò, vè, dân ca ví dặm, ... minh họa bài dự thi).

- Cấp xã, thị trấn: Thời gian thu nhận bài thi, chấm và đánh giá kết quả hoàn thành trước 19/5/2017. (Ban chỉ đạo và tổ chức xã, thị trấn quy định cụ thể thời gian, địa điểm nhận bài và chấm điểm).

+ Đối tượng dự thi sinh sống hoặc có hộ khẩu thường trú ở địa phương nào nộp bài về địa phương đó (áp dụng cho cả đối tượng là con em xa quê). Riêng cán bộ, công chức, viên chức, ... nộp tại xã, thị trấn nơi cơ quan, đơn vị công tác đóng chân.

+ Ban Chỉ đạo và tổ chức xã, thị trấn triển khai chấm bài thi tại địa phương; gửi báo cáo kết quả phần thi viết và toàn bộ bài dự thi cùng 03 bài dự thi chung khảo về huyện.

- Cấp huyện:

+ Thời gian thu nhận bài thi chung khảo từ ngày 22/5 đến ngày 30/5/2017.

+ Nơi nhận: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Sơn - Hà Tĩnh.

(Điện thoại: 0239878749)

+ Ban Giám khảo cuộc thi tổ chức chấm bài thi chung khảo, thời gian hoàn thành trước ngày 19/6/2017).

2. Phần thi sân khấu hóa

2.1. Cách thức tổ chức thi

- Cấp xã tổ chức thi tại cấp mình, mỗi thôn (khóm phố) thành lập 01 đội thi gồm có 05 thành viên (trong phần thi chào hỏi và tài năng, các đội được mời các diễn viên phụ họa nhưng số lượng tối đa không quá 05 người). Sau khi tổ chức thi tại xã, thị trấn, các địa phương lựa chọn 01 đội tuyên đề tham gia thi cụm.

- Thi cụm xã, thị trấn: Tổ chức thành 04 cụm thi. Mỗi cụm có 08 đội thi (08 xã, thị trấn). Các xã, thị trấn gửi danh sách đăng ký thành viên đội thi, kịch bản phần thi chào hỏi, thi tài năng về Ban chỉ đạo và tổ chức (Ban Tuyên giáo Huyện ủy) chậm nhất 07 ngày trước khi diễn ra thi cấp cụm.

2.2. Các phần thi: 03 phần, tính theo thang điểm 40; Tổng thời gian thi tối đa 25 phút/mỗi đội thi. Các đội thi ở từng phần nếu quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm.

Phần 1: Chào hỏi

(10 điểm)

- Các đội thi giới thiệu về quê hương, các hoạt động nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương và thành phần của đội thi.

- Thời gian tối đa 05 phút cho mỗi đội.

- Tiêu chí chấm điểm: Kịch bản tốt, rõ chủ đề, giới thiệu đầy đủ về đội thi: 05 điểm. Diễn xuất tốt, đồng đều, đạo cụ, trang phục đẹp: 05 điểm.

Phần 2: Kiến thức

(10 điểm)

- Mỗi đội bốc thăm và trả lời 01 câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra theo hình thức tự luận. Nếu bốc thăm lại trừ 02 điểm/lần.

- Thời gian: Tối đa 03 phút cho mỗi đội (tính từ khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi).

- Tiêu chí chấm điểm: Trả lời đúng, đủ nội dung, có liên hệ thực tế (đối với những câu cần liên hệ): 9,0 điểm; trình bày tốt: 1,0 điểm.

Phần 3: Tiểu phẩm tuyên truyền (Tài năng)

(20 điểm)

- Các đội thi sẽ chuyển tải đến người xem những nội dung trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phản ánh về cuộc sống nhân dân trong quá trình lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh huyện nhà, được sân khấu hóa dưới các hình thức nghệ thuật (*kịch nói, hoạt cảnh dân ca Nghệ Tĩnh, tấu, thơ ca, hò, vè, ...*)
Ưu tiên các tác phẩm tự biên dân ca ví dặm.

- Thời gian: Tối đa là 15 phút cho mỗi đội.

- Tiêu chí chấm điểm: Nội dung kịch bản tốt, chủ đề rõ: 10 điểm; diễn xuất tốt, đồng đều, trang phục, đạo cụ đẹp, hợp lý: 10 điểm.

III. GIẢI THƯỞNG

1. Cấp cơ sở

Tùy điều kiện cụ thể, Ban Chỉ đạo và tổ chức cuộc thi cơ sở, cơ cấu giải thưởng hợp lý nhằm động viên, khuyến khích người dự thi (tổ chức, cá nhân) có chất lượng tốt.

2. Cấp huyện

2.1. Thi viết

*** Giải cá nhân**

- 01 giải nhất: 3.000.000 đồng
- 02 giải nhì: 2.000.000 đồng/giải
- 03 giải ba: 1.500.000 đồng/giải
- 05 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải

(Ngoài ra, Ban Chỉ đạo và tổ chức cuộc thi sẽ trao một số giải phụ)

2. Thi sân khấu hóa (cơ cấu giải thưởng ở mỗi cụm thi)

- 01 giải nhất: 3.000.000 đồng
- 01 giải nhì: 2.500.000 đồng
- 01 giải ba: 2.000.000 đồng
- 05 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải

Ban Chỉ đạo và tổ chức Cuộc thi cấp huyện tổng kết và trao giải bài thi viết đạt giải cao; khen thưởng, biểu dương đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cuộc thi tại huyện theo kế hoạch./.

BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI

BỘ CÂU HỎI

PHẦN THI VIẾT CUỘC THI TÌM HIỂU, TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

(Kèm theo Thẻ lệ Cuộc thi)

Câu 1: Nêu mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, của từng hộ dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh? *(1,5 điểm)*

Câu 2: Trình bày những nội dung chủ yếu cần phải thực hiện trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và xây dựng đô thị văn minh theo Thông tư 02/2013/TT-BVHDL ngày 24/1/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Liên hệ ở địa phương xã (thị trấn), thôn (khối phố) nơi ông, bà đang công tác hoặc cư trú đã thực hiện như thế nào? Kết quả ra sao? *(2,0 điểm)*

Câu 3: Hãy cho biết nội dung xây dựng “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, xây dựng “nếp sống văn minh đô thị” theo Thông tư 02/2013/TT-BVHDL ngày 24/1/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Liên hệ thực tế phong trào cải tạo vườn gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng “nếp sống văn minh đô thị” nơi ông, bà đang cư trú. *(1,5 điểm)*

Câu 4: Hãy giới thiệu gương tập thể hay cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh tại địa phương mình đang cư trú, công tác hoặc phản ánh nội dung, cách thức chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương ông, bà cho là sáng tạo và hiệu quả. Theo ông, bà, để đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân (trong đó có bản thân mình) cần phải làm gì? *(3,0 điểm)*